

คูดวงออนไลน์

(11 พฤษภาคม 2562)

โดย ชรรมาธิปติ

แม้ชีวิตโดยรวมจะดี แต่ก็อดวิตกกังวลไม่ได้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสุชัย เกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เวลา 21.19 น. สุราษฎร์ธานี เพศชาย

คำถามแรก งานที่ทำ นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล อาชีพใหม่เพิ่งทำได้สามปี หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนมาสามสิบสองปี มีอาชีพอื่นที่ดวงเหมาะที่จะแนะนำผมนะครับ

ดวงชะตาของคุณสุชัย นับว่าเป็นดวงชะตาที่ดีมากดวงหนึ่ง เพราะมีดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรตามตำราโหราศาสตร์ถึง 5 ดวง

แต่วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ถือว่าเป็นสุดยอดวิชา มีความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดชีวิตของคนลงมาสู่จักรวาล ทำให้ไม่ว่าใครก็ตาม ไม่ว่าจะมีความดีที่มากแค่ไหนก็ตาม ย่อมจะได้รับผลกระทบในทางร้ายควบคู่กันไปกับความดีของดวงดาวนั้นๆ

ชีวิตของคุณมาพร้อมกับดวงชะตาที่มักจะเปลี่ยนแปลงผกผัน เดี่ยวดีเดี่ยวร้ายอยู่เสมอๆ แม้ว่า คุณจะมีปฏิภาณไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉลาด แต่บทจะตัน ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน

การทำงานของคุณนั้น โดยทั่วไปก็ดีพอสมควรอยู่แล้ว แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ

ขณะนี้อายุคุณก็ 55 ปีเข้าไปแล้ว การจะริเริ่มทำอะไรนั้น ผมคิดว่าออกจะเสี่ยงไปสักหน่อย เพราะสังขารมีแต่จะถดถอย ในขณะที่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจใหม่ จำเป็นต้องใช้พลังทั้งร่างกายและสมองอย่างยิ่งขาดเกิน 100 เปอร์เซ็นต์

ทำสิ่งที่คุณทำวันนี้ และปรับปรุงให้ไปได้ดียิ่งๆ ขึ้น จะดีกว่าครับ

สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือ ช่วงกันยายน ถึง ตุลาคม 2562 ขอให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของคุณ เรื่องการทะเลาะกับหุ้นส่วน หรือ การจะมีศัตรูหรือคนทำร้าย อาจทำให้คุณเสียหายแบบไม่คาดคิดได้

คำถามที่สอง ลูกชายสองคน คนแรกเรียนลาปิด และ บริหารธุรกิจปี 4 เรียน 5 ปีจบ จะจบปลายปี 2563 จะรับราชการ หรือ ทำงานบริษัท หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ อันไหนดวงเสริมมากกว่า ลูกชายคนที่สองตั้งใจจะสอบเข้าเรียนแพทย์ ดวงจะเป็นหมอ หรือ ทันตแพทย์ อันไหนจะดีกว่ากัน คุณได้วันเดือนปีเกิดมาด้วย แต่ผมจะไม่เอามาเปิดเผยที่นี่ครับ

ลูกชายคนแรกของคุณ เขาน่าจะมีหัวในทางศิลปะมากพอสมควร ในขณะที่เดียวกัน ก็มีดาวดี ทางด้านการทำงานเอกสาร สัญญา และ มีดาวดีทางด้านการบริการ และ งานที่เกี่ยวกับน้ำ และ ของระเหิด ระเหย หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

ขณะที่เดียวกัน เขาเป็นคนที่มีความดี และมักจะจะมีโชคในเรื่องงาน ทำงานอะไรก็มักจะสำเร็จ

สรุปก็คือ น่าจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเขียน ติดต่อบริการ และ งานที่ต้องใช้ศิลปะเข้ามา เกี่ยวข้องมากๆ

ลูกชายคนที่สอง เขามาในแนวทางนักวิชาการ สามารถทำงานเป็นแพทย์ก็ได้ หรือ วิศวกร แต่ที่สำคัญก็คือ ควรจะทำงานเพื่อผู้อื่น งานกุศล งานช่วยเหลือผู้ลำบากยากไร้ หากได้เป็นแพทย์ ก็ไม่ควรจะ ทำงานแบบหิวเงินมากๆ อย่างแพทย์จำนวนมากในปัจจุบัน ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง อาจจะต้องไปอยู่ ต่างประเทศด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม คุณควรจะปล่อยให้มีความสมัครใจของลูกว่า เขาอยากจะเรียนอะไร อยากดำเนิน ชีวิตของตนเองอย่างไร อย่าไปบังคับเขานะครับ

คำถามสุดท้าย บั้นปลายชีวิต

ในช่วงระยะเวลา 4 – 5 ปีข้างหน้า ชีวิตของคุณส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคครับ การเงินก็ไปได้ ลูกๆก็ อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น่าจะต้องมีอะไรเป็นกังวล สิ่งที่จะต้องปรับตัวก็คือ การเป็นคนเครียด และ คิดมากครับ

หากสามารถลดความวิตกกังวลลง ชีวิตก็จะเป็นสุขครับ

ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุขัย ช่วยต่อกับตราให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีจดหมายค้างคาอยู่เลย หากใครเขียนมาถามในตอนนี้ ก็จะสามารถตอบได้เร็วครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ

ครับ

